

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยการบูรณาการและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการศึกษาเพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวบนเส้นทางระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ เชื่อมโยงแขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มณฑลยูนนาน และสิ้นสุดที่มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2) เพื่อพัฒนารูปแบบและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันและความเข้าใจร่วมกันด้านคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษา

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้เลือกใช้เทคนิควิธีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลอุปสงค์ อุปทาน และสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับการวิเคราะห์และประเมินโครงสร้างพื้นฐานบนเส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวได้เลือกใช้มาตรฐานการประเมินในระดับสากล อาทิเช่น Asian Highway Design Standards , AASHTO Standards , Pavement Surface Evaluation and Rating , Road Safety Audit , Tourist Signing Guideline เพื่อให้ครอบคลุมทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบการท่องเที่ยว 7'As ในมุมมองของศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเชิงมหภาค

สำหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานในพื้นที่ พบว่า พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตอนล่าง แขวงบ่อแก้ว หัวย่นน้ำทา มณฑลยูนนาน และมณฑลเสฉวนในพื้นที่ศึกษา มีความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงความพร้อมของพื้นที่ในการให้บริการนักท่องเที่ยวมีองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน สำหรับผลการพัฒนารูปแบบและเส้นทาง พบว่า เส้นทางท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งมุ่งเน้นตอบโจทย์นักท่องเที่ยวจีน และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมุ่งเน้นตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุโรป ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม การท่องเที่ยวทั้งสองรูปแบบ ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงรายได้เข้าถึงชุมชนทางตรง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวก็ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนที่เป็นแก่น ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่ศึกษา ควรมีการเชื่อมโยงเรื่องราว วิถีชีวิต หรือประวัติศาสตร์ เพื่อทำให้น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเริ่มจากพื้นที่ใกล้เคียง ขยายไปยังระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค รวมไปถึงภูมิภาค เพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและนำมาซึ่งผลกระทบเชิงบวกต่อคนในพื้นที่

คำสำคัญ : ภาคเหนือตอนล่าง 1, มณฑลเสฉวน, เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์, โครงสร้างพื้นฐาน